

### 3 DỰ ÁN FDI VỚI TỔNG VỐN 270 TRIỆU USD...

(Tiếp theo trang 1)

TNHH Longstar Lighting Hạ Môn. Tại KCN Liên Hà Thái, Công ty Pegavision Corporation đầu tư triển khai dự án Nhà máy Pegavision Việt Nam sản xuất kính áp tròng với quy mô 10ha, tổng vốn đầu tư 200 triệu USD, doanh thu dự kiến vào năm sản xuất ổn định đạt khoảng 2.800 tỷ đồng/năm. Công ty TNHH Goodway Cayman đầu tư dự án nhà máy sản xuất các cổng chuyển đổi, thiết bị vi tính với quy mô 5ha, tổng vốn đầu tư 45 triệu USD, doanh thu dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng/năm. Công ty TNHH Longstar Lighting Hạ Môn đầu tư dự án Nhà máy Longstar Lighting Thái Bình sản xuất, gia công đèn LED các loại và linh kiện của đèn LED với quy mô gần 4ha, tổng vốn đầu tư 25 triệu USD, doanh thu dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng/năm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) chia sẻ một số thông tin về kết quả đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư vào KCN; cam kết đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp có điều kiện thuận lợi nhất để nhanh chóng triển khai dự án, yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đại diện các nhà đầu tư được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh thấy có những điều kiện thuận lợi, phù hợp với nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu đầu tư nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư hạ tầng nên đã nhanh chóng quyết định đầu tư dự án vào Thái Bình. Các nhà đầu tư cam kết tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, triển khai dự án đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động tạo việc làm

cho người lao động và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Chúc mừng các nhà đầu tư được chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án vào KCN Liên Hà Thái, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ghi nhận sự tin tưởng, lựa chọn Thái Bình là địa bàn đầu tư những dự án lớn của các nhà đầu tư FDI. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế, nhất là những kết quả nổi bật trong phát triển công nghiệp, thương mại, thu hút đầu tư của Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự khởi sắc đó có đóng góp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc có thêm 3 nhà đầu tư mới vào KCN Liên Hà Thái sẽ giúp Công ty Cổ phần Green i-Park cần mức thu hút hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư FDI vào KCN;



Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

### 46 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ...

(Tiếp theo trang 1)

trần trọng cảm ơn sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong hoạt động giúp đỡ người nghèo. Đồng chí yêu cầu ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của công tác vận động ủng hộ quý "Vi người nghèo",

tao sự lan tỏa, đồng thuận cao trong xã hội; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn quỹ theo đúng quy định, công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ quý "Vi người nghèo" tỉnh để nghị chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh (số tài khoản: 3761.0.1014748.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh) hoặc trực tiếp ủng hộ tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh (số 08, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình).

### ĐÔNG HƯNG

## Xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp



Không gian xanh tại gia đình ông Xuân Thế Ân, xã Đông Cường (Đông Hưng).

Để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cả hệ thống chính trị, nhân dân các khu dân cư của huyện Đông Hưng đang nỗ lực xây dựng nông thôn xanh với điểm nhấn là những con đường rợp bóng cây xanh, mô hình kinh tế xanh, không gian ngôi nhà xanh..., góp phần đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

#### Đường xanh, sạch, đẹp

Bất cứ ai đến xã An Châu cũng ấn tượng với con đường 2 làn rộng rãi dẫn vào trụ sở UBND xã và nhiều con đường thẳng

tắp hai bên là những hàng cây xanh. Sau mở rộng, bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới, UBND xã An Châu giao các đoàn thể tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh và hoa hai bên các trục đường cũng như ở giữa giải phân cách. Để mỗi con đường đều phủ kín cây, xanh, sạch, đẹp song vẫn bảo đảm thông thoáng, không che khuất tầm nhìn người tham gia giao thông, xã An Châu lựa chọn những loại cây ít thây lá, có tán, ít phải chăm sóc, cắt tỉa, tạo hình như cây viết, phượng vĩ, tùng, ngâu, cỏ, nhài Nhật..., tầng dưới trồng các loại hoa tạo cảnh đẹp và để có không

mọc. Bà Trần Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Châu chia sẻ: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã được giao đảm nhận 11 tuyến đường tự quản chiều dài gần 5km. Duy trì nếp ngày 24 hàng tháng, ngày lễ, tết, cán bộ, hội viên, phụ nữ các thôn tham gia tổng vệ sinh các tuyến đường và địa điểm công cộng với các hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh, làm cỏ, quét dọn, thu rác... Ngoài ra, chúng tôi còn vận động chị em và nhân dân hỗ trợ cây xanh để trồng hai bên đường, đã có nhiều người tặng cây như ở thôn Kim Châu 2 là 50 cây phượng vĩ, thôn An Nạp là cả tuyến đường cây

nhà Nhật... Đến nay, tất cả các tuyến đường trên địa bàn xã đã phủ một màu xanh của hàng nghìn cây các loại. Có sự hiện diện của cây xanh, bà con nâng cao ý thức bảo vệ cây, bảo vệ môi trường, không để rác thải bừa bãi, các khu dân cư trở nên xanh, sạch, đẹp hơn. Không chỉ ở An Châu mà điều dễ nhận thấy nhất ở hầu hết các khu dân cư trên địa bàn huyện Đông Hưng là ngày càng có thêm nhiều những con đường cây xanh, đường hoa. Có những nơi như ở Minh Phú, chị em trồng hoa, trồng cây tạo hình chữ, hình tròn, tam giác, trái tim... đẹp mà lại ý nghĩa. Ở Đông Xá, đường hoa chiếu tím được cắt tỉa thành hàng dài lá xanh bốn mùa, hay những con đường xanh ngắt tạo bởi hai hàng cây tùng dai tít tắp ở Phú Châu, Trọng Quan, Đông Quan; đường vào thôn Đà Giang, xã Nguyễn Xá nhuộm tím bởi những cây hoa ban... Những con đường không chỉ xanh còn trở nên thơ mộng, đem lại cảm giác dịu mát những ngày hè, nơi tạm trú cho mọi người khi có cơn mưa bất chợt và góp phần làm bừng sáng các làng quê.

#### Vườn xanh cho thu nhập cao

Trước đây, toàn bộ diện tích trên 10.000m<sup>2</sup> vườn cây ăn quả, cây cảnh, cây giống của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, xã Thăng Long đều

### AN THÁI

## Đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng ngày 4/10, UBND tỉnh tổ chức họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao đối với xã An Thái (Quỳnh Phụ). Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu chủ trì họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là thành viên Hội đồng; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, xã An Thái đã vận dụng linh hoạt các

nguồn vốn được tỉnh, huyện hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nguồn vốn huy động nhân dân, xã hội hóa chung tay xây dựng các tiêu chí. Tổng kinh phí huy động xây dựng xã NTM nâng cao 258,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã 167,1 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân xã An Thái đã đóng góp khoảng 30 tỷ đồng từ việc hiến đất.

Căn cứ Bộ tiêu chí xã NTM và bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc thẩm định, xét, công nhận xã An

Thái đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; các sở, ngành của tỉnh được phân công phụ trách đã tiến hành đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí xã NTM nâng cao của xã An Thái. Kết quả, xã An Thái đạt chuẩn NTM nâng cao và các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Đồng chí đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh sớm hoàn thành thủ tục trình UBND tỉnh công nhận xã An Thái đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 theo quy định.

NGÂN HUYN

### BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH, HỖN TÌNH

## Giám sát thực hiện thu hút đầu tư tại Sở Công Thương

Sáng ngày 4/10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2022 tại Sở Công Thương.

Thực hiện thu hút đầu tư năm 2021, 2022 tại các CCN, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh thành lập, mở rộng một số CCN trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2022, tỉnh đã thành lập 3 CCN (Hồng Việt, Phong Châu, Văn Lang), mở rộng 6 CCN (Đông Phong, Mê Linh, An Ninh, Vũ Ninh, Thanh Tân, Quỳnh Côi). Trong công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nắm bắt khó khăn,

vướng mắc của chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN. Đến nay có 64 kiến nghị được giải quyết và trả lời rõ, 14 kiến nghị đang được các ngành tiếp tục giải quyết liên quan đến luật, nghị định và trách nhiệm của doanh nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh có 49 CCN đã được thành lập với tổng diện tích hơn 2.700ha, 47 CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích hơn 2.200ha. Có 28 CCN do UBND cấp huyện quản lý một phần hoặc toàn bộ, 36 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng quản lý. Tỷ lệ lấp đầy đất thu hồi các CCN đạt 55,9%. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN và dự án thứ cấp đầu tư đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các CCN hình thành cụm sản xuất công nghiệp

tập trung, động viên được nguồn vốn các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi thêm về kết quả thu hút đầu tư vào CCN; công tác quy hoạch (quy hoạch dân cư, quy hoạch giao thông, quy hoạch điện lực); tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật; vận động môi trường, trạm xử lý nước thải tập trung; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý CCN; tiến độ giải phóng mặt bằng... Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả Sở Công

Thương đạt được trong thực hiện thu hút đầu tư trong các CCN trên địa bàn tỉnh từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2022; đề nghị Sở tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, các sở, ngành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và các nhà đầu tư thứ cấp về đất đai, thủ tục đầu tư... Đặc biệt, cần quan tâm đến trạm xử lý nước thải tập trung, đơn đốc UBND cấp huyện tích cực phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng, các sở, ngành đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào CCN; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục; tạo điều kiện mở rộng các CCN có khả năng mở rộng. Đồng chí tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp gửi kỳ họp HĐND tỉnh tới. Sáng cùng ngày, đoàn đã giám sát thực tế tình hình thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp Vũ Ninh (Kiến Xương).

NGUYỄN THẨM

### Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thăng Long



Những diện tích cây lúa kém hiệu quả, cấp ủy, chính quyền xã khuyến khích, tạo điều kiện cho các gia đình chuyển sang trồng cây ăn quả, cây xanh, cây giống, cho thu nhập cao hơn cây lúa nhiều lần. Chuyển đổi không chỉ phục vụ phát triển kinh tế xanh mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra, xã cũng giao

cho các đoàn thể mà nòng cốt là cán bộ, hội viên phụ nữ xây dựng các tuyến đường hoa, đường cây xanh, định kỳ tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm để bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp, phấn đấu đưa xã sớm trở thành đô thị loại V.

### Bà Nguyễn Thị Thanh, xã An Châu



Chị em phụ nữ chúng tôi luôn ý thức cần chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại địa phương. Vì thế, vào ngày 24 hàng tháng tôi cũng bố trí sắp xếp việc nhà tham gia tổng vệ sinh các tuyến đường; tham gia trồng và chăm sóc cây xanh. Ở nhà tôi trồng hoa, cây cảnh trong sân cho ngôi nhà thêm đẹp, khỏe, rạng rỡ hơn.

Sống trong không gian cây xanh đó cảm thấy thư thái, ai đến nhà cũng khen đẹp là vui rồi. Đất ở quê rộng rãi, nhiều gia đình cũng đã chú trọng đến việc trồng hoa, cây cảnh để tăng mảng xanh cho không gian ngôi nhà của mình. Đi đâu cũng thấy cây xanh, những chiếc cổng, tường rào có hoa leo đủ màu sắc thật đẹp, thật đáng sống. Nhắc đến nông thôn xưa là mọi người sẽ nghĩ ngay tới ngôi nhà là ba gian, cây đa, bến nước,

sân đình... Nông thôn nay đã có những thay đổi mới mẻ, nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang được xây dựng, các hành hoa, cây cảnh được uốn, tỉa đẹp mắt làm cho không gian ngôi nhà thêm sức sống. Cây ăn quả, hoa, cây cảnh không chỉ trồng để làm đẹp mà còn đem đến nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình. Đó là nông thôn xanh mà chúng ta cần chung tay xây dựng để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

THU HIỀN